

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 68 ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2016

“ชีวิตในความเชื่อและพันธกิจของผมได้รับการฟื้นฟู”

ศิษยาภิบาลชาวฟิลิปปินส์เดินทางมาเยี่ยมมันมิน



ยินดีต้อนรับสุคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล



เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2016 ศิษยาภิบาลหลายคนจากประเทศฟิลิปปินส์เดินทางมาถึงสนามนาซาติอินชองในประเทศเกาหลีใต้ คนเหล่านั้นเข้าร่วมในการนมัสการและการประชุมอธิษฐานของมันมิน ผู้นำเหล่านั้นสำรวจจุดต่างๆ ของคริสตจักรและได้รับพระคุณอย่างมาก หลายคนได้รับการรักษาให้หายจากโรคร้ายและได้รับคำอวยพรต่อคำอธิษฐานของคณาจารย์อธิษฐานของ ดร.แจร์อ็อก ลี (ภาพที่ 1, 2, และ 7) คนเหล่านั้นส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมในค่ายภาคฤดูร้อนมันมินปี 2015 และมีประสบการณ์กับหมาสำคัญ การอัศจรรย์ และการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ (ภาพที่ 3, 4, 5, และ 6)

ศิษยาภิบาลและผู้ถือจำนวนมากทั้งจากในประเทศเกาหลีและจากต่างประเทศทั่วโลกเดินทางมาเยี่ยมคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2016 ศิษยาภิบาลจากประเทศฟิลิปปินส์กลุ่มหนึ่งเดินทางมาเยี่ยมคริสตจักรเป็นเวลาเจ็ดวัน

คนเหล่านั้นฟังคำเทศนาของศิษยาภิบาลอวูโด ดร.แจร์อ็อก ลีและอ่านหนังสือของท่านมาโดยตลอด จากคำเทศนาและหนังสือเหล่านั้นทำให้ศิษยาภิบาลเหล่านั้นมีประสบการณ์กับการฟื้นฟูและพระพรมากมายในชีวิตของเขาและปรารถนาที่จะเรียนรู้จักพันธกิจของมันมิน

ในระหว่างการมาเยี่ยมครั้งนี้คนเหล่านั้นได้พบกับ ดร.ลีและรับเอาคำอธิษฐานแห่งพระพรจากท่าน คนเหล่านั้นยังเข้าร่วมการนมัสการและการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนลด้วยเช่นกัน

ผู้รับใช้เหล่านั้นเห็นสถานที่อัศจรรย์ที่มีปลาทะเลและปลาน้ำจืดอาศัยอยู่ในน้ำเดียวกันที่อ่างน้ำจืดในเมืองมวนด้วยตาของตนเอง เขาเดินทางไปยังชมสถานที่โทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.ที.เพื่อกาพออกอากาศไปยังผู้ชมมากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก (www.gcntv.org) คนเหล่านั้นเข้าร่วมในศูนย์กลางการประชุมอธิษฐานของมันมินและใช้เวลากับนางบ็อกนิม ลีประธานศูนย์ดังกล่าว

◆ **ศิษยาภิบาลเอ็มมานูเอล กอนซาเลส (วัย 49 ปี) นายคณบดี ศิษยาภิบาลมาริโอสในเมืองลา구나กล่าวว่า**



“หลังจากผมฟังคำเทศนาของ ดร.แจร์อ็อก ลีผมเริ่มอธิษฐานได้ ดีขึ้นและเติบโตขึ้นในความเชื่อ ผมได้รับพระพรทางการเงินด้วยเช่นกัน หนังสือของท่านเรื่อง “ขนาดแห่งความเชื่อ” และ

“สาส์นจากกางเขน” รวบรวมคำเทศนาต่างๆ ที่ผมคงไม่มีวันเข้าใจด้วยตนเองเอาไว้ หนังสือเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อพันธกิจของผม ผมอยากเป็นหนึ่งในเดียวกันกับมันมินและเผยแพร่หนังสือของท่านและพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ออกไปทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศจีน”

◆ **ศิษยาภิบาลเจมส์ ฟาอิน (วัย 47 ปี) รองอธิบดีสมาคมคริสตจักรมาราธา**
ศิษยาภิบาลกอนซาเลสสอนคำเทศนาของ ดร.ลี เรื่อง “สาส์นจากกางเขน” กับศิษยาภิบาลคนอื่นๆ ท่านกล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมมีประสบการณ์กับการทำงานอย่างยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อผมเตรียมบทเรียนและสอนคำเทศนานั้นให้กับศิษยาภิบาลหลายคนชอบสิ่งนั้นมาก”



◆ **ศิษยาภิบาลเจมส์ ฟาอิน (วัย 47 ปี) รองอธิบดีสมาคมคริสตจักรมาราธา**

“เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ในช่วงการนมัสการรอบเย็นวันอาทิตย์ ผมรับเอาคำอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยของ ดร.แจร์อ็อก ลีหลังจากการเทศนา หลังจากการอธิษฐานผมได้รับการรักษาให้หายจากอาการปวดคอที่สร้าง

ปัญหาให้กับผมมาเป็นเวลานานี่เดือน”

นี่เป็นการมาเยือนครั้งแรกของศิษยาภิบาลท่านนี้และท่านให้ความเห็นว่า “เมื่อผมพบกับ ดร.ลีด้วยตนเองผมคิดว่าท่านมีลักษณะเหมือนกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามาก ผมสัมผัสสั่นกัความทรงจำความสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับพระเจ้ามากและสื่อสารกับพระองค์เสมอ ผมแปลกใจมากที่เห็นปลาน้ำจืดและปลาทะเลอาศัยอยู่ด้วยกันในอ่างน้ำจืดแห่งเมืองมวน นี่เป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและความรักของพระองค์”

◆ **ศิษยาภิบาลแมเดลีน ตรินิแดด (วัย 54 ปี) คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณคณาชาติแห่งฟิลิปปินส์**



“ผมเทศนาพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ในคริสตจักรของผม สมาชิกของผมได้รับพระคุณมากมายและคริสตจักรของผมมีประสบการณ์กับการฟื้นฟู” ศิษยาภิบาลแมเดลีน ตรินิแดดกล่าว สิ่งนี้ทำให้ท่านระลึกถึงความรู้สึกของท่านในช่วงภาคฤดูร้อนมันมินปี 2015

“นั่นเป็นครั้งแรกของผมที่มีแมลงปอบินเกาะที่ปลายนิ้วมือและที่หน้าผากของผม เหมือนที่พระเจ้าทรงส่งมาและนกกลุ่มมาให้กับคนอิสราเอลพระองค์ใดทรงส่งแมลงปอฝูงใหญ่มายังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสุขของสมาชิก ผมมั่นใจว่า ดร.แจร์อ็อก ลี (ผู้ถืออธิษฐานให้สิ่งนี้เกิดขึ้น) เป็นคนของพระเจ้า”

◆ **ศิษยาภิบาลออลลอรี่ การ์วิลา (วัย 48 ปี) คริสตจักรประตู่แห่งพระพรนาซาติของพระเยซูคริสต์**



“ในปี 2015 หลังจากผมเข้าร่วมในค่ายภาคฤดูร้อนมันมินผมได้เดินทางไปเยี่ยมบ่อน้ำจืดที่เมืองมวนซึ่งเป็นจุดที่น้ำเค็มจากทะเลถูกเปลี่ยนเป็นน้ำจืดดื่มได้ด้วยคำอธิษฐานของ ดร.แจร์อ็อก ลี ในช่วงการไปเยือนผมจุ่มตัวลงไปใต้น้ำจืดแห่งเมืองมวนเจ็ดครั้ง จากนั้นผมได้รับการรักษาให้หายจากโรคมะเร็งที่ผมเป็นมา 12 ปี หลานสาวอายุแปดขวบของผมได้รับการรักษาให้หายโรคหืดหอบหลังจากเธอดื่มน้ำจืดจากเมืองมวนที่ผมให้กับเธอ สมาชิกคนหนึ่งของผมเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากป่วยเป็นไขเลือดออก (โรคเขตร้อนชนิดหนึ่ง) หลังจากเขาดื่มน้ำจืดจากเมืองมวนเขาก็หายจากอาการไขและได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล”

◆ **ศิษยาภิบาลเรมุนโด แคนเดลาเรียเป็นพยานว่าสมาชิกคริสตจักรของท่านได้รับพระพรมากมายผ่านพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ (อ่านคำพยานของท่านในหน้าสี่) ศิษยาภิบาลคนอื่นๆ กล่าวว่าชีวิตและพันธกิจของเขาได้รับการฟื้นฟูผ่านพันธกิจของมันมินและคริสตจักรของเขาพบกับการฟื้นฟู ขอให้เราขอบพระคุณและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าผู้ทรงนำมันมินด้วยพระคำแห่งชีวิตและการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ**

ผลแห่งความสุภาพอ่อนน้อม



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจว็อก ลี

“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความเชื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลย”
(กาลาเทีย 5:22-23)

โดยทั่วไปผู้คนจะพูดว่าคนหนึ่งเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมเมื่อเขามีบุคลิกภาพที่อ่อนโยนและรู้จักกาลเทศะ แต่ความสุภาพอ่อนน้อมฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงยอมรับไม่ใช่เป็นเพียงการเป็นคนอ่อนโยนและละมุนละไม เท่านั้น จากผลทั้งเก้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ บุคคลจะมีผลของ “ความสุภาพอ่อนน้อม” ได้อย่างไร

1. เป็นการมีจิตใจที่เข้าใจและโอบอุ้มทุกคนเอาไว้

ความสุภาพอ่อนน้อมฝ่ายวิญญาณคือการมีสติปัญญาและความสามารถที่จะแยกแยะระหว่างสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด ในขณะที่มีความเข้าใจและยอมรับทุกคนเพราะไม่มีความชั่วร้ายอยู่ในคุณเช่นกัน กล่าวคือ นี่เป็นการมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่มาพร้อมกับคุณลักษณะที่มุนานวลและรู้จักควบคุมอารมณ์ ถ้าท่านมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบนี้ท่านจะไม่มุนานวลอยู่ตลอดเวลา แต่ท่านจะมีความสง่างามเมื่อยามจำเป็นเช่นกัน หัวใจของคนสุภาพอ่อนน้อมมุนานวลเหมือนปุยนุ่น ถ้าท่านอ่อนโยนกับคนในปุยนุ่นหรือไข่ม่มแห่งปุยนุ่น ปุยนุ่นก็จะคลุมและโอบอุ้มสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ เช่นเดียวกัน ไม่ว่าท่านจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรก็ตาม คนที่สุภาพอ่อนน้อมจะไม่มีความรู้สึกแค้นเคืองคนเหล่านั้นในใจของเขา กล่าวคือ เขาไม่โกรธหรือไม่มีความอึดอัดใจ นอกจากนั้น เขาจะไม่เป็นเหตุให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดใจเช่นกัน เขาจะไม่ตัดสินหรือกล่าวประณาม แต่จะเข้าใจและยอมรับคนอื่น

คุณจะมีสติปัญญาใจกับบุคคลเช่นนี้ ดังนั้นหลายคนจึงสามารถเข้าใจเขาและพักพิงในเขา เขาเป็นเหมือนคนไม่ใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขามากมายเพื่อฝูงนกจะมาพักพิงและทำรังตามกิ่งก้านเหล่านั้น

ยกตัวอย่าง โมเสสได้รับการยอมรับจากพระเจ้าในเรื่องความสุภาพอ่อนน้อมของท่าน ก็นคราเวตี 12:3 กล่าวว่า “โมเสสเป็นคนลุ่มใจมากยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่พื้นแผ่นดิน” คนอิสราเอลที่เป็นผู้ใหญ่มีจำนวนมากกว่าหกแสน ถ้านับรวมผู้หญิงและเด็กเขาด้วยกันคนอิสราเอลน่าจะมีจำนวนมากกว่าสองล้านคนในเวลานั้น การนำผู้คนจำนวนมากเช่นนั้นถือเป็นภารกิจที่หนักหนามากสำหรับคนธรรมดาคนหนึ่ง คนอิสราเอลบ่นและต่อสู้กับโมเสสแม้โมเสสได้สำแดงฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ให้เขาเห็น เพียงแค่จากความจริงที่ว่าโมเสสนำผู้คนเช่นนั้นไปในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา 40 ปีก็สามารถทำให้เราเข้าใจว่าโมเสสเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมเพียงใด

มัทธิว 5:5 กล่าวว่า “บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก” การรับแผ่นดินโลกเป็นมรดกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะได้รับที่ดินบนโลกนี้ แต่หมายความว่าท่านมีความสุภาพอ่อนน้อมมากเท่าใดท่านก็จะได้รับที่ดินใหญ่มากเท่านั้น ในสวรรค์

แม้ท่านจะมีที่ดินใหญ่เพียงใดบนโลกนี้ท่านก็ไม่สามารถนำสิ่งนั้นติดตัวไปสวรรค์กับท่านได้ แต่ที่ท่านได้รับที่ดินในสวรรค์ด้วยการมีความสุภาพอ่อนน้อม สิ่งนั้นจะเป็นมรดกนิรันดรของท่าน ในสถานที่แห่งนั้นท่านสามารถใช้เวลาอย่างมีความสุขตลอดไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นที่รักของท่าน

2. ความสุภาพอ่อนน้อมฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนดินดี

ในฝ่ายวิญญาณ จิตใจที่สุภาพอ่อนน้อมเป็นเหมือนดินดี ถ้านคนหนึ่งมีความชั่วร้ายอยู่จำนวนมากจิตใจของเขาจะแข็งกระด้างเหมือนดินข้างทางดินและเขาไม่สามารถยอมรับเอาความจริง แม้เขาจะได้อ่านความจริงและได้รับพระคุณของพระเจ้า ในไม่ช้าเขาก็จะมีความสงสัยและพระคุณก็จะไหลออกไปจากเขาเมื่อเขาจะฟังพระคุณเพื่อจะรับเอาสิ่งของฝ่ายโลก แต่แม้กระทั่งจิตใจที่เป็นเหมือนดินชนิดนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นดินดีได้ถ้าบุคคลนั้นพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างพากเพียร

แม้แต่ดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ส่วนมากก็สามารถเปลี่ยนเป็นดินดีได้ถ้าชาวนาเตรียมดินนั้นอย่างพากเพียร ลักษณะของดินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้น จิตใจของมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าดังนั้น

แม้แต่จิตใจที่แข็งกระด้างเหมือนดินที่อยู่ริมทางเดินก็สามารถรับการไถพรวนได้ด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แม้แต่จิตใจที่มีความชั่วร้ายมากก็สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นจิตใจที่อ่อนสุภาพเมื่อความชั่วถูกกำจัดทิ้งไป แม้แต่จิตใจเต็มไปด้วยความอิจฉา ความริษยา การทะเลาะวิวาท และความชั่วร้ายรูปแบบอื่นก็สามารถกลายเป็นจิตใจที่ มุนานวลและอ่อนสุภาพ ยิ่งท่านเตรียมจิตใจของท่านด้วยวิธีนี้มากขึ้นเท่าใด ท่านก็จะเกิดผลแห่งความสุภาพอ่อนน้อมมากขึ้นเท่านั้น

แต่จิตใจของท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยอัตโนมัติเพียงเพราะท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านต้องใช้เวลาพยายามของท่านด้วยท่านต้องอธิษฐานอย่างต่อเนื่องและรอนรนและพยายามที่จะคิด พูด และประพฤติในความจริงในทุกสิ่ง ท่านต้องไม่ยอมแพ้หลังจากพยายามอยู่หลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่ท่านต้องพยายามอย่างต่อเนื่องไปจนถึงที่สุด เมื่อท่านแสดงความพยายามแบบนี้แล้ว พระเจ้าจะทรงเห็นความสำคัญของคุณและจะประทานพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ให้แก่ท่านและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยท่าน

เมื่อท่านเตรียมดินแห่งจิตใจของท่านให้เป็นดินดี ท่านก็จะเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติเช่นกัน แต่ความสุภาพอ่อนน้อมเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการไถพรวนดินแห่งจิตใจมากกว่า ท่านไม่สามารถเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมได้เว้นแต่ท่านจะกำจัดความโกรธ ความเกลียดชัง ความอิจฉา ความโลภ การทะเลาะวิวาท การโอ้อวด และความชอบธรรมส่วนตัวทิ้งไป ใจจิตใจของท่านมีคุณลักษณะต่างๆ เหล่านั้นคนอื่นก็ไม่สามารถ

พักพิงในท่านได้ เพราะเหตุนี้ ความสุภาพอ่อนน้อมจึงมีความเชื่อโยงอย่างใกล้ชิดกับการชำระให้บริสุทธิ์มากกว่าผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างอื่น ถ้าท่านมีความสุภาพอ่อนน้อมฝ่ายวิญญาณท่านจะได้รับคำตอบทุกสิ่งที่ท่านทูลขอเหมือนกับท่านได้ผลที่ดีเมื่อท่านหว่านในดินดี ท่านจะได้ยินพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชัดเจนเช่นกัน ดังนั้นท่านจึงจำไว้ว่าคุณในทุกสิ่ง

3. ความสุภาพอ่อนน้อมฝ่ายวิญญาณกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อันดับแรก ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปรากฏออกมาในรูปของการกระทำที่สง่างามและสมเหตุสมผล ผู้คนที่เพียงแต่มุนานวลอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีภารกิจอันใดอย่างถูกต้องไม่สามารถยอมรับคนอื่นได้ เขาจะถูกมองข้ามและถูกคนอื่นไข เช่นเดียวกัน ผู้คนที่มีความสุภาพอ่อนน้อมและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะมีมาตรฐานของการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง เขาทำสิ่งที่ชอบธรรมด้วยการแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดอย่างถูกต้อง

เมื่อพระเจ้าทรงชำระพระวิหารและกำหนดความหมายชื่อใจของคนพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย พระองค์ทรงหนักแน่นและเข้มงวดมาก พระองค์ทรงมีพระทัยที่อ่อนสุภาพมากจนพระองค์ “ไม่หักไม่อ่อนที่หักหรือไม่ได้ปลื้มใจที่ปลื้มใจ” แต่พระองค์ทรงกำหนดให้คุณอย่างรุนแรงเมื่อพระองค์จำเป็นต้องทำ ถ้าท่านมีความสง่างามและความชอบธรรมอยู่ในใจ ท่านไม่สามารถดูถูกท่านเหล่านั้นได้แม้ว่าเสียงของเขาน่าฟังหรือเขาคิดมาก

รูปลักษณะภายนอกที่เชื่อมโยงกับการมีลักษณะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการประพฤติที่สมบูรณ์ของฝ่ายกายด้วยเช่นกัน คนที่มีคุณงามความดีจะมีความสง่างาม สิทธิอำนาจ และความสำคัญในถ้อยคำของเขา เขาไม่พูดถ้อยคำที่ไร้ความหมายอย่างไม่ระวัง เขาแต่งตัวอย่างเหมาะสมในแต่ละโอกาส เขามีสิทธินำที่อ่อนโยน ไม่ใช่สิทธินำที่ดึงเครียดหรือเขินเขิน คนที่มีความดีงามและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะทำทุกสิ่งด้วยความเที่ยงตรงและเขามีคุณลักษณะที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจ

อันดับต่อไป ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สำแดงออกมาเป็นการกระทำแห่งความรักและความเมตตา คนแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยคนที่ที่มีปัญหาการเงินเท่านั้นแต่ผู้คนที่อ่อนล้าและอ่อนแอฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นกันด้วยการปลอบโยนเขาและสำแดงพระคุณให้กับเขา

ยกตัวอย่าง สมมุติว่ามีผู้ซื้อคนหนึ่งกำลังได้รับความทุกข์จากการข่มเหงเพราะความเชื่อของตน ตรงนี้ผู้บางคนจะรู้สึกสงสารเขาในจิตใจของตนเท่านั้น แต่ในอีกด้านหนึ่งผู้บางคนอื่นจะหุนหันและปลอบโยนเขาและช่วยเหลือเขาตามสถานการณ์ของเขา เมื่อความสุภาพอ่อนน้อมปรากฏออกมาในรูปของการประพฤติที่งามภายนอก สิ่งนี้สามารถให้พระคุณและชีวิตกับคนอื่น

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ เมื่อสิ่งต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวัง บางคนจะพูดว่า “ผมช่วยไม่ได้เพราะผมเกิดมาแบบนี้” แต่ผู้คนที่เชื่อในพระเจ้าต้องไม่พูดถ้อยคำแบบนี้ เราสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะและจิตใจภายในของเราด้วยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

แม้แต่การเป็นคนใจร้อน การคุยโม้อวด การยึดเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง และการยึดเอาความชอบธรรมส่วนตัวเป็นศูนย์กลางก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีจิตใจที่สุภาพอ่อนน้อมและดีงามได้ถ้าความชั่วถูกกำจัดทิ้งไปและจิตใจได้รับการเตรียมเอาไว้ แม้แต่คนที่ขี้ขลาดและขี้อายก็สามารถเปลี่ยนเป็นคนกล้าหาญและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่พร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นมากมายได้

ผมหวังว่าท่านจะเตรียมจิตใจของท่านอย่างพากเพียรและเกิดผลแห่งความสุภาพอ่อนน้อมอย่างงดงามเพื่อท่านจะกลายเป็นภาษาหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนโมเสส

พระกิตติคุณ 5 ด้าน

- การบังเกิดใหม่** - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
- การชำระให้บริสุทธิ์** - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การทรงบัพติศมา** - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์
- การเป็นขึ้นมา** - เราเชื่อว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์
- การเสด็จกลับมา** - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี

หลักข้อเชื่อ

- คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่ศักดิ์สิทธิ์และสมบูรณ์ และไม่มีข้อผิดพลาด
 - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
 - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
 - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ทุกวันนี้ และสวรรค์นิรันดร์
 - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มารมาประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
- “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต รมหาโยใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
“ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้รับหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ท่ามกลางมนุษย์ตัวใดได้”



จงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อน

มัทธิว 7:1-5 กล่าวว่า “อย่ากล่าวโทษเขา เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกกล่าวโทษ เพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไร ท่านจะต้องถูกกล่าวโทษ อย่างนั้น และท่านจะดวงให้เขาด้วยตะนานอันใด ท่านจะได้รับดวงด้วยตะนานอันนั้น เหตุไฉนท่านมองดูผงที่อยู่ในตาของท่าน แต่ไม่ยอม พิจารณาไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเอง หรือเหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่พี่น้องของท่านว่า ‘ให้เราเสียผงออกจากตาของท่าน’ แต่ดูเถิด ไม้ทั้งท่อน ที่อยู่ในตาของท่านเอง ท่านคนหน้าชื่อใจคด จงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อน แล้วท่านจะเห็นได้ถนัด จึงจะเสียผงออกจากตาของท่านเอง”

“ท่อนไม้” คือกิ่งขนาดใหญ่หรือลำต้นของต้นไม้ที่ถูกตัดเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างในการก่อสร้างอย่างเช่นเสา

คำว่า “ท่อนไม้” ในที่นี้ในฝ่ายวิญญาณหมายถึงธรรมชาติบาปขนาดใหญ่ในจิตใจ เราต้องเอาท่อนไม้นี้ออกจากตาของเรา ก่อน จากนั้นเราจึงจะสามารถมองดูทุกคนด้วยจิตใจและสายตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราสามารถช่วยซึ่งกันและกันด้วยความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และเข้าไปสู่ นครเชรูซาเล็มใหม่อันงดงามในที่สุด

“ท่อนไม้” เป็นเหตุให้ท่าน “กล่าวโทษ” และ “ดวง” คนอื่น

“การกล่าวโทษ” คือการแยกสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิด เมื่อท่าน “กล่าวโทษ” คนอื่นท่านก็ลงความเห็นเกี่ยวกับเขาและปกติมักเป็นความเห็นในแง่ลบ “การดวง” คือการเคาะและการตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เป็นความจริง ท่านคิดว่าคนหนึ่งอาจทำบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากเหตุผลที่คิดเอาไว้ดวงหนาโดยปราศจากข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่แท้จริง

ผู้ที่ “กล่าวโทษ” และ “ดวง” คนอื่นควรรู้ว่าเขามี “ท่อนไม้” อยู่ในตาของตน ถ้าคนหนึ่งมีรากเหง้าของความบาปและความชั่วอยู่ในใจของตน เขามักจะเปิดเผยความบกพร่องของคนอื่นและชี้ไปยังความบกพร่องเหล่านั้น

แน่นอน บางครั้งเราจำเป็นต้องบอกคนบางคนเกี่ยวกับความบกพร่องของเขาเพื่อช่วยให้เขาไปถึงสิ่งนั้นเพราะเรารักเขา อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามีท่อนไม้อยู่ในตาของเราเองเราอาจชี้ให้เขาเห็นจากความรักและความเจ็บปวดให้กับเขาด้วยการทำให้เขาสะอึกแทนที่จะช่วยเขาได้รับรู้สิ่งนั้น

ถ้าท่านมีท่อนไม้แบบนี้ท่านอาจไม่รู้ว่ามีและอาจไม่รู้ว่าคุณทำ

สิ่งใดผิด แม้คนอื่นจะทำให้ท่านรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นผ่านคำแนะนำท่านคิดว่าสิ่งนั้นใช่กับท่านไม่ได้ ท่านคิดเพียงว่า “ผมรักพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระองค์ ผมมีความเชื่อ” อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านมีท่อนไม้ เช่นนั้นอยู่ประจักษ์ใจของท่านก็จะปิด จากนั้นท่านจะค้นหาความบกพร่องของคนไม่พบและท่านอาจพิพากษาและวิพากษาคคนคนอื่นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านมีความรักฝ่ายวิญญาณท่านจะรักทุกคนและความรู้สึกขุ่นเคืองต่างๆ (เช่น ความเกลียดชัง) ก็จะไม่มีเกิดขึ้นแม้คนบางคนจะประพฤติตนอย่างจงหอง โออวด หรือทำสิ่งที่ไม่ดี ถ้าท่านไม่มีท่อนไม้ อยู่ในตาของท่านท่านก็สามารถมองเห็นลักษณะที่ผิดของคนอื่น เข้าใจเขาโดยพิจารณาถึงขนาดความเชื่อของเขาและอธิษฐานเพื่อเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจ

ด้วยเหตุนี้ เราต้องรู้ว่าถ้าเรามองเห็นผงอยู่ในตาของคนอื่น สิ่งนั้นอาจชี้ให้เห็นว่าท่านมีท่อนไม้อยู่ในตาของท่านและท่านควรเอาท่อนไม้นั้นออกจากตาของท่าน จากนั้นตาแห่งจิตใจของท่านจะเปิดและท่านจะสามารถมองเห็นทุกสิ่งชัดเจนมากขึ้นและวินิจฉัยได้ดีขึ้นในฝ่ายวิญญาณและร่างกาย (เอเฟซัส 1:18-19)

“การเอาท่อนไม้ ออก” หมายถึงการถอนรากเหง้าแห่งธรรมชาติบาปของท่านทิ้งไป

ถ้าท่านถอนรากขนาดใหญ่ของธรรมชาติบาปบางอย่างในจิตใจของท่านออกไป รากย่อยต่างๆ ของธรรมชาติบาปนั้นก็หายไปพร้อมกัน สิ่งนี้เป็นเหมือนกับเวลาที่เราก่อนรากแก้วของต้นไม้ขนาดใหญ่ออก รากย่อยของมันก็จะถูกถอนออกมาพร้อมกัน ดังนั้นท่านควรใช้ความพยายามของท่านในการถอนรากแก้วของธรรมชาติบาปของท่านออกไปก่อน จากนั้นรากย่อยอื่นๆ ก็จะถูกลดถอนออกมาพร้อมกันโดยธรรมชาติ การเอาท่อนไม้ออกจากตาของท่านหมายถึงการถอนรากแก้วแห่งธรรมชาติบาปในจิตใจของท่านออกไป

ยกตัวอย่าง ถ้าท่านถอนรากแก้วของ “ความเกลียดชัง” ออกและแทนที่รากนั้นด้วยความรัก ธรรมชาติบาปอย่างอื่น (เช่น ความอิจฉา หรือความริษยา) ก็จะถูกลดถอนไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นท่านไม่จำเป็นต้องกังวลว่าเมื่อใดท่านจะสามารถกำจัดธรรมชาติบาปอย่างอื่นในจิตใจของท่านทิ้งไป ถ้าเสาที่ค้ำอาคารถูกลดถอนออกไปอาคารก็จะถูกทำลาย ในทำนองเดียวกัน ถ้าท่านมุ่งกำจัดธรรมชาติบาปที่ท่านรู้สึกว่ายากที่จะกำจัดทิ้งไปผ่านการอธิษฐานและการอดอาหารอย่างเอาใจจริงเอาใจ ท่านก็จะเปลี่ยนแปลงและบรรลุถึงการมีจิตใจฝ่ายวิญญาณอย่างรวดเร็ว

หลังจากท่านเอาท่อนไม้ออกจากตาของท่านแล้วท่านก็จะไม่พิพากษาและกล่าวโทษคนอื่น แม้ท่านจะมองเห็นผงในตาของเขาแต่ท่านก็จะไม่นำเรื่องนี้ไปบอกคนอื่น ท่านสามารถให้คำแนะนำแก่เขาด้วยความรักที่แท้จริงและจากนั้นเขาจะเกิดความประทับใจ รับรู้ถึงความบกพร่องของตน และได้รับการสร้างขึ้นใหม่

ถ้าท่านคิดว่าธรรมชาติบาปบางอย่างฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของท่าน เพราะท่านทำบาปเหล่านั้นหลายครั้ง ท่านควรใช้ความพยายามเพิ่มมากขึ้นในการกำจัดความบาปเหล่านั้น ถ้าท่านทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่องโดย

ไม่แปรเปลี่ยน ท่านก็จะสามารถมีประสบการณ์กับการที่ธรรมชาติบาปของท่านถูกกำจัดทิ้งไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ลองวาดขามใบหนึ่งที่มีน้ำสกปรกสีดำอยู่เต็มขาม เมื่อท่านเทน้ำสะอาดลงไป ขามใบนั้นก็จะกลายเป็นน้ำสะอาดในที่สุด หลักการเดียวกันประยุกต์ใช้กับการกำจัดธรรมชาติบาป ถ้าท่านประพฤติตามความจริงและความรักอย่างต่อเนื่อง ธรรมชาติบาปก็จะถูกกำจัดทิ้งไปและท่านจะสามารถบรรลุถึงการมีจิตใจฝ่ายวิญญาณ

ถ้าท่านเททั้งน้ำสกปรกและน้ำสะอาดลงไป ในน้ำที่สะอาดแล้ว น้ำนั้นก็อาจเปลี่ยนไปเป็นน้ำสะอาดได้ ในทำนองเดียวกัน ถ้าท่านยอมรับเอาความเท็จเข้าไปในขณะที่ท่านพยายามจะกำจัดธรรมชาติบาปในจิตใจของท่านทิ้งไป ท่านไม่สามารถกำจัดสิ่งเหล่านั้นไปได้

1 โครินธ์ 2:15 กล่าวว่า “แต่มนุษย์ฝ่ายจิตวิญญาณสังเกตสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่มีผู้ใดจะรู้จักใจคนนั้นได้” ผู้คนที่เอาท่อนไม้ออกจากตาของตนไม่สามารถสำแดงความชั่วใดๆ กับคนอื่น เขาวินิจฉัยทุกสิ่งด้วยความจริง (ซึ่งใดแก่พระคำของพระเจ้า) โดยไม่พิพากษาหรือกล่าวประณามบนพื้นฐานของความรู้หรือความคิดเห็นส่วนตัว เขาสามารถวินิจฉัยสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องด้วยจิตใจแห่งความดีและความรัก ดังนั้นเขาจึงสามารถตั้งข้อสรุปที่ถูกต้องและไม่มีใครกล่าวโทษเขาได้

คนชั่วบางคนพิพากษาคคนของพระเจ้าด้วยความเกลียดชัง แต่สิ่งนั้นมาจากความชั่วของเขาและไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า (ยอห์น 3:20) พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถพิพากษาเรา เราเป็นผู้สร้างของพระองค์เป็นเพียงผู้ทำตามพระบัญญัติ ด้วยเหตุนี้ ถ้าคนชั่วบางคนพูดต่อคุณและพิพากษาพระบัญญัติ เขาก็กำลังสร้างกำแพงแห่งความบาปต่ออยู่กับพระเจ้า (ยากอบ 4:11)

“โดยพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ พระพรมากมายได้หลังไหลมายังสมาชิกคริสตจักรของผม”

ศิษยาภิบาลเรย์มุนโด แคนเดลารี (วัย 43 ปี) คริสตจักรโกลเด้นเฟธ ประเทศฟิลิปปินส์

ผมเป็นศิษยาภิบาลมาเป็นเวลา 19 ปีแล้ว จนกระทั่งเมื่อสองปีที่ผ่านมา ก่อนหน้านั้นผมมีการปล้ำสู้ระหว่างพระเจ้าของพระเจากับความเป็นจริงที่มองเห็นเมื่อผมดูแลสมาชิกคริสตจักรของผม ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2015 ศิษยาภิบาลเอ็ดมุนโด กอนซาเลสบอกผมว่ามีการจัดสัมมนาครั้งสำคัญขึ้นและผมไปเข้าร่วม

ที่นั่นมีการนำเสนอคำเทศนาอันโด่งดังของ ดร. แจร์ร็อก ลี เรื่อง “สาส์นจากกางเขน” “บทเรียนจากเลวีนิติ” และ “ขนาดแห่งความเชื่อ” โดยศิษยาภิบาลซันยุง โซ แห่งคริสตจักรมันมินคาวิต คำเทศนาชัดเจนมาก หลังจากการสัมมนาผมได้อ่านหนังสือของ ดร. ลี เรื่อง “สาส์นจากกางเขน” “จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน” และ “ขนาดแห่งความเชื่อ” เนื้อหาของหนังสือเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์โดยตรงซึ่งกินใจผมมาก

หัวใจสำคัญคือคำตอบคำถามที่ว่า “เหตุใดพระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยไรรอดของเราแต่เพียงองค์เดียว” และพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์เน้นหนักในเรื่องการเขาสูหน้ดจิตใจ



ผ่านการกำจัดความบาปและความชั่วทั้งไป ผมได้รับการสอนให้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรด้วยการทำให้พระเจ้าพอพระทัยและสิ่งนี้ให้ความหวังสำหรับสวรรค์กับผม ในเดือนสิงหาคมปี 2015 ผมเข้าร่วมในค่ายภาคฤดูร้อนมันมินพร้อมกับศิษยาภิบาลคน

อื่นๆ จากฟิลิปปินส์ ในเวลานั้นมีการประกาศเดือนให้พระเจ้าผลกระทบบทจากคลื่นความรอนในประเทศเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม อากาศในสถานที่ที่จัดค่ายเย็นสบายและสดชื่นมาก

ผมมีประสบการณ์กับลมแห่งฟ้าสวรรค์ ผมเห็นฝูงแมลงปอที่บินลงมาและบางตัวบินมาเกาะตามตัวของผม ผมรู้สึกประทับใจสมาชิกคริสตจักรที่มาจากเกาหลีและต่างประเทศที่นั่นเหล่านั้น เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักและรับใช้กันและกันอย่างถ่อมใจ

ผมรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำผมมาเยี่ยมคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล ในฟิลิปปินส์มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับคริสตจักรของผมและกับตัวผม คำอธิษฐานของผมเปลี่ยนแปลงไปและเนื่องจากผมเข้าใจวิธีการสวมชุดที่หนักให้กับตนเองด้วยพระคำ ผมจึงพยายามที่จะดำเนินชีวิตโดยน้ำพระทัยของพระเจ้า

ยิ่งกว่านั้น ผมเริ่มเทศนาพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ด้วยความมั่นใจมากขึ้น สมาชิกคริสตจักรหลายคนได้รับพระคุณและชีวิตคริสเตียนของเขาได้รับการสร้างขึ้นใหม่ นับจากนั้นเป็นต้นมาคนเหล่านี้ได้ชื่นชมกับ

พระพรมากมายในชีวิตของเขา เขารู้สึกเป็นสุขอย่างมาก และเมื่อผมเห็นความชื่นชมยินดีของสมาชิกสิ่งนี้ทำให้ผมมีความสุขเช่นกัน

ในเดือนพฤษภาคมปี 2016 ผมเดินทางไปเยี่ยมคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับศิษยาภิบาลคนอื่น ๆ จากฟิลิปปินส์ ชีวิตของศิษยาภิบาลอาวู โสคร. ลีประทับใจผมอย่างมาก ท่านอธิษฐาน รับใช้สมาชิกคริสตจักรของท่านด้วยชีวิต ความรัก และการเสียสละของตอนอยู่เสมอ และท่านถวายสง่าราศีที่ทั้งสิ้นแด่พระเจ้าด้วยจิตใจถ่อม

ผมเข้าร่วมการประชุมมันสการ การประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียล และการประชุมของศูนย์การอธิษฐานมันมิน ผมเดินทางไปเยี่ยมอ่างน้ำจืดที่เมืองมวนซึ่งที่นั่นปลาทะเลและปลาน้ำจืดอาศัยอยู่ร่วมกัน ผมเดินทางไปกับภรรยาของผม เธอพูดว่าเธอสัมผัสกับการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในช่วงการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียล เธอรู้สึกทราบดีว่าตัวเธอได้อยู่ในพระพรของพระเจ้า เธอพูดว่าเธออธิษฐานถวายน้ำตาในการเติมตนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่เธอกำลังฟังบทเพลงสรรเสริญจากคณะนักร้องของมันมิน

ผมต้องการที่จะทำตามแบบอย่างอันงดงามของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล ผมขอบพระคุณและถวายสง่าราศีที่ทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงอนุญาตให้ผมได้พบกับครูที่แท้จริงในยุคสุดท้ายนี้ ฟังพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์มีประสบการณ์กับการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ และมีชีวิตอยู่เพื่อดวงวิญญาณอีกมากมาย

“ผมฟังฟังพระเจ้าและพระองค์ทรงมอบชัยชนะแก่ผม”

ฮยุนยู คิม (วัย 19 ปี) นักเรียนวิชา คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

คุณแม่ของผมสมัครเป็นสมาชิกคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเมื่อเธอตั้งครรภ์ผม ตั้งแต่เกิดมาผมเติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและขณะที่ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผมเริ่มเล่นกีฬาฟันดาบ

เมื่อผมเริ่มเล่นกีฬานี้ผมชอบมาก แต่พอผมต้องฝึกฝนไปจนกระทั่งมีดคำหลังเลิกเรียนผมรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและอยากเลิก เมื่อผมเอาชนะความรู้สึกลึกซึ้งของผมก็พัฒนาขึ้นและเป็นสิ่งที่ผมรักมาก

ในปี 2016 ผมเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องทุ่มเทให้กับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผมต้องการที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเกาหลี ผมรู้ว่าผมต้องทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ในการแข่งขันกีฬาฟันดาบรายการต่างๆ เพื่อผมจะได้รับการยอมรับให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนั้น จากคำพยานจำนวนนับไม่ถ้วนผมรู้ว่าสมาชิกคริสตจักรหลายคนบรรลุเป้าหมายของตนด้วยความเชื่อ ดังนั้น



ผมจึงฟังฟังพระเจ้าด้วยความเชื่อเช่นกัน ก่อนหน้านั้นผมเคยคิดว่าผมไม่มีเวลาที่จะอธิษฐาน เพราะต้องเรียนและฝึกฝนการฟันดาบ อย่างไรก็ตาม ผมเรียนรูว่าพระเจ้าแห่งความรักทรงทราบจิตใจและสถานการณ์ของผม นับจากนั้นเป็นต้นมาผมเริ่มอธิษฐานที่เตียงนอนของผมและแม่กระทั้งในยามที่ผมกำลังเดิน

ในเดือนมีนาคมปี 2016 มีการจัด “การแข่งขันชิงแชมป์ฟันดาบแห่งชาติของประชาชนสมาพันธ์กีฬาฟันดาบเกาหลีครั้งที่ 45” ขึ้นซึ่งเป็นรายการแรกของปีนี้ ผมรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวู โสคร. แจร์ร็อก ลี ที่บันทึกไว้ในระบบตอบรับอัตโนมัติในระหว่างการแข่งขันและในช่วงการแข่งขันจริง และผมได้รับเหรียญทอง! ผมมีความสุขและมีความมั่นใจมาก

ในเดือนเมษายน มีการจัด “การแข่งขันชิงแชมป์ฟันดาบระดับเยาวชนแห่งชาติสมาพันธ์กีฬาฟันดาบเกาหลีครั้งที่ 10” ขึ้น ผมคิดว่าผมน่าจะทำได้เหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยทำได้ในการแข่งขันชิงแชมป์ก่อนหน้านั้น แต่ก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้น ผู้ฝึกสอนของผมสั่ง

ให้พวกเรามอบโทรศัพท์มือถือให้กับเขา ดังนั้นผมจึงไม่ได้รับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวู โสคร. ลี ที่บันทึกไว้ ผมคิดอยู่ครู่หนึ่งว่าผมอาจขอยืมโทรศัพท์มือถือจากใครสักคนและรับเอาคำอธิษฐาน แต่ผมคิดอีกว่าคงไม่เป็นไรหรอกในเมื่อผมเคยได้รับเหรียญทองมาแล้วในการแข่งขันก่อนหน้านั้น ผมไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี้และเริ่มต้นการแข่งขัน ผลก็คือผมถูกรอบ 32 คน ผมวิเคราะห์ดูสาเหตุและรับรู้ว่าผมพยายามที่จะทำด้วยตนเองโดยไม่ฟังฟังพระเจ้ามากนัก ผมรู้สึกเสียใจแต่ก็ขอบพระคุณเพราะผมได้เรียนรู้จักสาเหตุของความล้มเหลว

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมมีการจัด “การแข่งขันชิงแชมป์ฟันดาบแห่งชาติครั้งที่ 54” ขึ้นนี้เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายที่สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ผมไม่ยอมมีความเสียใจอีก

หลังจากการแข่งขันเหมือนที่ผมรู้สึกเสียใจในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผมต้องการที่จะฟังฟังพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง ในตอนเช้าผมรับเอาคำอธิษฐานประจำวันของศิษยาภิบาลอาวู โสคร. ลี คำอธิษฐานของท่านที่อธิษฐานเพื่อการแข่งขันของผมแล้วเช้าอีกตลอดวันและจากนั้นผมก็เข้าร่วมการแข่งขัน ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีในระหว่างการแข่งขัน ผมรู้สึกดีมากและร่างกายของผมรู้สึกเบาสบาย ผมได้รับการเสริมกำลังจากบางสิ่งบางอย่างและผมตั้งสมาธิได้ดีมาก

ผมได้รับเหรียญทองในการแข่งขันฟันดาบประเภทบุคคลชายระดับมัธยมปลายและได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันประเภททีมฮาเลลูยา! ผมขอบพระคุณและถวายสง่าราศีที่ทั้งสิ้นแด่พระเจ้า ผมขอบคุณศิษยาภิบาลอาวู โสคร. ลี ที่อธิษฐานเผื่อผม



ฮยุนยู คิมในขณะที่อยู่ในการแข่งขัน (ด้านขวา)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวขอของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกับแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการใช้สัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเชียงราย

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเซิร์ช

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai